



ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Academic Affairs Convention Center and Management of Ramathibodi Hospital

ที่ ศร ๐๕๑๗.๐๖/ว. ๖๗๓๓

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่นพับ จำนวน ๑ แผ่น
๒. ใบ Pay in จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี จะจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ทศวรรษแห่งการพัฒนาศูนย์เลเซอร์ผิวหนังโรงพยาบาลรามธิบดี” Decade of Evolution Ramathibodi Laser Center ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในแง่ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเลเซอร์ที่ถูกต้องและทันสมัย รวมทั้งแนวทางการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ในผู้ป่วยไทย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมจากสาขาวิชาโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี และหลักสูตรที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศที่มีประสบการณ์การรักษาในผู้ป่วยไทยมานานกว่า 10 ปี

ในการนี้ คณะฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการประชุมวิชาการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์โรคผิวหนังทั่วไป และแพทย์ผู้สนใจทั่วประเทศ จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้

ลงทะเบียน

- ☞ แพทย์ทั่วไป ๔,๐๐๐ บาท
- ☞ ศิษย์เก่าหลักสูตรจวิทยาทุกประเภท (อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป) ๒,๐๐๐ บาท

อนึ่ง ข้าราชการ พนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัดได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ผู้สนใจกรณารอรายละเอียดใบสมัครและส่งไปยังงานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรจนา บุญเลิศกุล, คุณสุพรรณ คุ้มเพชร, คุณกัณฐกณี กอดแก้ว โทร. ๐๒-๒๐๑-๒๑๕๓, ๐๒-๒๐๑-๑๕๔๒ โทรสาร.๐๒-๒๐๑-๒๖๐๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมดังกล่าวให้บุคลากร ในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์วชิร ชชการ)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี

ศูนย์การจัดประชุมวิชาการ
รามธิบดี

